

BÁO CÁO

Tổng kết thực hiện công tác kết nghĩa với Bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Căn cứ công văn số 462/BDT-CS ngày 25/5/2018 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông về việc tổng kết thực hiện công tác kết nghĩa với Bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo một số nội dung sau:

I. Đặc điểm, tình hình chung

1. Đặc điểm, tình hình của cơ quan

Sở GDĐT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực GDĐT (trừ đào tạo nghề) trong phạm vi tỉnh Đắk Nông; về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở GDĐT theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND tỉnh.

Về cơ cấu bộ máy hành chính cơ quan Văn phòng Sở có 10 phòng gồm: Văn phòng, Tổ chức cán bộ, Thanh tra, Kế hoạch – Tài chính, Giáo dục Trung học, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp, Quản lý chất lượng, Chính trị - Tư tưởng. Văn phòng Sở có 49 cán bộ, công chức và người lao động. Trong đó, có 21 cán bộ công chức là nữ, 01 cán bộ biệt phái và 02 cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Tổ chức đoàn thể: Có 01 tổ chức Công đoàn với 50 đoàn viên và 01 tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với 12 đoàn viên

Hiện, cơ quan Văn phòng Sở có 39 đồng chí là Đảng viên, sinh hoạt ở 04 Chi bộ đảng. Trong đó, có 37 đồng chí đảng viên chính thức, có 14 đồng chí đảng viên là nữ. Trong đó, có 02 Tiên sỹ; có 16 Thạc sỹ; có 26 Đại học.

2. Đặc điểm, tình hình chung của bon, buôn kết nghĩa

Xã Đắk R'Tính là xã thuộc khu vực vùng III được thành lập năm 1986 chia tách từ xã Quảng Tân, cách trung tâm huyện 18 km, đường xá đi lại khó khăn nhất là về mùa mưa, toàn xã 10 bon và 1 thôn, có 2 công ty (Cty cao su Đỗ Kim Thành, Cty Vượng Phát) 6 trường (2 Trường Mầm Non, 2 trường Tiểu Học, 1 trường Trung Học Cơ Sở và trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm số 1). Tổng số nhân hộ khẩu trên toàn xã là: 2221 Hộ với : 9496 Khẩu, có 17 dân tộc anh em sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ chiếm tỷ lệ 59,61%; Với Tổng diện tích tự nhiên 11.248,67 ha. Có vị trí địa lý như sau:

- Phía Đông giáp xã Trường Xuân, huyện Đắk Song;

- Phía Tây giáp xã Quảng Tâm và xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức;
- Phía Nam giáp xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức;
- Phía Bắc giáp xã Đăk Buk So và xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức.

Xã Đăk R'Tih nằm trên trục đường chính của tỉnh lộ 1, trên tuyến giao thông quan trọng nối liền Tuy Đức – Đăk R'Lấp – Cửa khẩu Bu Prăng Quảng trực, là lợi thế để xã phát triển thông thương và giao lưu hàng hóa; Là xã thuần nông, nông nghiệp đóng góp nguồn thu chính cho nền kinh tế của xã. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp bao gồm canh tác cây nông nghiệp và chăn nuôi gia súc. Cây công nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu cây trồng, trong đó cao su, cà phê và cây tiêu là những loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao. Từ năm thành lập đến nay, diện tích các loại cây nông nghiệp, cây công nghiệp lâu năm có hướng tăng đều do giá cả của các loại nông sản này biến động tăng.

Hệ thống thủy văn khá phong phú, cũng là điều kiện trong việc xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất và cho sinh hoạt;

Diện tích trồng cây công nghiệp lớn, có thể mạnh phát triển thành vùng chuyên canh nông nghiệp;

Bon Bu Đăch được hình thành từ năm 2003 với tổng diện tích đất tự nhiên là 918 ha

- Phía Đông giáp với Bon Me Ra;
- Phía Tây giáp với Công ty Cao Su Phú Riềng;
- Phía Nam giáp với Bon Bu Dâng;
- Phía Bắc giáp với Bon Bu Koh.

Bon Bu Đăch thuộc 1/11 thôn bon thuộc vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn với tổng số hộ dân: 185 hộ, khẩu 695 khẩu được tính đến thời điểm tháng 12 năm 2017. Gồm 8 thành phần dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn bon. Trong đó hộ nghèo 136 hộ, số khẩu 595 khẩu chiếm tỷ lệ 73,51%; Hộ cận nghèo 16 hộ, 86 khẩu chiếm tỷ lệ 8,65% đang áp dụng năm 2018.

II. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện và kết quả công tác kết nghĩa

1. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về kết nghĩa giữa các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang với các bon, buôn đồng bào dân tộc tại chỗ của tỉnh. Năm 2005 Sở Giáo dục và Đào tạo đã kết nghĩa với bon Bu Đăch thuộc xã ĐăkR' Tih, huyện Tuy Đức.

- Từ khi kết nghĩa đến nay (2005) đơn vị đã cử hơn 100 lượt cán bộ về bon tham gia vào các hoạt động trong các đợt cao điểm, các ngày lễ, tết, đạt 100% yêu cầu. Sở cũng thường xuyên liên hệ với Ban Tự quản bon (bon trưởng) để nắm tình hình diễn biến tư tưởng của bà con trong bon, nắm số hộ nghèo và hộ gặp hoàn cảnh khó khăn. Trong nhiều đợt thăm hỏi bà con vào dịp Tết Nguyên

đán, Trung thu Sở cũng đã cử đoàn cán bộ, Công đoàn, đoàn thanh niên đến thăm hỏi và tặng quà cho từng hộ gia đình.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền phổ biến thông tin các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, các chính sách pháp luật của nhà nước, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, cập nhật cho công chức cơ quan thông qua các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý về diễn biến tình hình thực tế, cũng như đời sống tinh thần và vật chất của đồng bào bon Bu Đách.

Đến năm 2013 Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Đăk'R Tih huyện Tuy Đức.

Trong những năm qua với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban dân tộc tỉnh. Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, các đoàn thể trong cơ quan đã phối kết hợp tốt trong vấn đề thăm hỏi động viên bà con đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đồng thời thăm hỏi và phát động quần chúng luôn luôn đề cao cảnh giác mọi âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết của dân tộc. Động viên bà con giúp đỡ lẫn nhau thi đua lao động sản xuất và xóa đói giảm nghèo trong bon.

2. Kết quả đạt được trong tác kết nghĩa với bon Bu Đách:

Từ năm 2005 đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên cử cán bộ tham gia trực bon, để nắm bắt tình hình an ninh, chính trị, vận động bà con chăm lo sản xuất ổn định cuộc sống, cụ thể.

- Sở chỉ đạo Công đoàn Văn phòng phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức vui chơi, văn nghệ và tặng quà cho các cháu thiếu nhi trong bon nhân ngày 1/6 và tết Trung thu tại bon kết nghĩa; trong dịp tết nguyên đán, công đoàn ngành đã tổ chức, thăm hỏi, động viên bà con yên tâm chăm lo sản xuất, đảm bảo cuộc sống và hỗ trợ bà con đón xuân vui vẻ, ấm cúng và an toàn.

- Trong các đợt cao điểm về công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở và các đợt nghỉ lễ, tết; mặt dù rất bận rộn công việc nhưng đơn vị luôn cử cán bộ đi tăng cường làm công tác kết nghĩa với Bon Bu Đách nhằm phối hợp giúp Bon giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội không để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền chống phá đảng, nhà nước.

- Sở luôn phối hợp tốt với ban tự quản Bon vận động nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế hộ gia đình. Trong hơn 30 đợt thăm tặng quà nhân các ngày lễ, tết ở Bon, tổ kết nghĩa luôn có những món quà thiết thực như muối, bột ngọt, bánh kẹo cho các hộ gia đình, tặng phần thưởng cho con em trong Bon đạt thành tích học sinh tiên tiến, học sinh giỏi, cháu ngoan Bác Hồ các năm học. Mỗi đợt thăm hỏi quà trị giá khoản 8.000.000 đến 8.500.000đ.

Nhìn chung, đến nay thu nhập của người dân ngày càng tăng, tình hình sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi phát huy được hiệu quả về số lượng và chất lượng. Bên cạnh đó, giá cả mặt hàng cao su và cafe tăng, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tăng cường đầu tư phát triển, cơ bản đảm bảo được đời

sống người dân. Hầu hết các hộ trong bon đều có ti vi, xe máy và một số phương tiện khác đáp ứng nhu cầu sinh hoạt trong gia đình. Số hộ nghèo trong bon giảm, con cái được học hành đến nơi, đến chốn.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong bon được giữ vững, không xảy ra tình trạng gây rối, bạo loạn, vượt biên sang Campuchia; bà con trong bon sinh hoạt bình thường. Cán bộ cơ sở của bon như công an viên, trưởng bon... cũng như cán bộ của Sở được điều động xuống trực bon vào các ngày lễ, tết, hướng dẫn, động viên bà con yên tâm sản xuất để nâng cao đời sống.

Để đạt được những kết quả như trên là do sự quan tâm của cấp ủy Đảng, và chính quyền xã Đăk Rích, sự phối hợp nhịp nhàng của lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo, Trưởng bon và các đoàn thể của 02 đơn vị kết nghĩa, nhất là đoàn thanh niên cùng với sự cố gắng nỗ lực và sự đồng tình ủng hộ của toàn thể bà con trong bon, họ đã tin tưởng và hết mình tham gia mọi chủ trương, luôn khắc phục mọi khó khăn, nhiệt tình hăng say lao động, phấn đấu từng bước thoát nghèo, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền.

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm:

Có thể nói, công tác kết nghĩa giữa bon Bu Đách với Sở Giáo dục và Đào tạo đã góp phần nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần đoàn kết gắn bó với đồng bào dân tộc cho cán bộ công chức ở cơ quan; đồng thời, tạo được mối quan hệ gần gũi, mật thiết giữa cán bộ, công chức với nhân dân, góp phần xây dựng, củng cố tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh, góp phần giúp nhân dân yên tâm sản xuất, xóa đói, giảm nghèo.

Đặc biệt, công tác kết nghĩa đã kịp thời nắm bắt tư tưởng của nhân dân, từ đó ngăn chặn và đẩy lùi đực các âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết của dân tộc.

2. Những khó khăn, hạn chế:

Kinh phí của Sở còn hạn hẹp, chủ yếu là kinh phí hoạt động thường xuyên, không có nguồn thu nào khác, vì vậy chưa tổ chức được các hoạt động giao lưu giữa cán bộ, công chức của Sở với đồng bào bon Bu Đách thương xuyên và phong phú.

Do tính đặc thù của ngành nên trong việc phối hợp thực hiện công tác kết nghĩa với bon gặp không ít khó khăn, nhất là trong việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm hỏi bà con vào các dịp lễ, tết. Bên cạnh đó, đời sống của bà con ở bon còn khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo còn cao. Trình độ dân trí và nhận thức có mặt còn hạn chế.

IV. Kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ giải pháp thực hiện công tác kết nghĩa trong thời gian tới

1. Kiến nghị:

- Đề nghị các cấp, chính quyền địa phương thực hiện nhiều hơn nữa các chính sách về kinh tế, Xã hội. Đặc biệt, là các chính sách về giáo dục nhằm nâng cao trình độ dân trí cho bà con.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác cử tuyển tại chỗ cho con em đồng bào các dân tộc tại chỗ.

2. Các nhiệm vụ trong thời gian tới

Trong thời gian tới Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động giao lưu giữa 02 đơn vị kết nghĩa.

Các chương trình, kế hoạch của đơn vị đối với công tác kết nghĩa trong những năm tiếp theo, công tác kết nghĩa với bon đồng bào DTTS vẫn là nhiệm vụ thường xuyên liên tục của đơn vị, có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền xã ĐăkR' Tih, ban tự quản Bon Bu Đách và gia làng lãnh đạo, chỉ đạo, vận động đồng bào chấp hành và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ổn định được tình hình chính trị - xã hội, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào, nhà nhà được no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; chung sức xây dựng buôn làng ngày càng đổi mới theo hướng xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục phối hợp với ban tự quản bon vận động bà con thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi đua lao động sản xuất giỏi, ăn ở hợp vệ sinh, chủ động và thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh, thiên tai.

Thực hiện rà soát lại các đơn vị trường học đóng trên địa bàn của đơn vị kết nghĩa, xem đó là những hạt nhân nhằm phát huy hơn nữa việc giúp bà yên tâm phát triển kinh tế, giữ vững an ninh xã hội, ổn định đời sống.

Thực hiện đưa cán bộ, công chức xuống nắm tình hình, hiểu được những tâm tư, nguyện vọng của bà con từ đó nếu thuộc phạm vi ngành giáo dục và đào tạo thì đưa ra những biện pháp cụ thể phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của bà con. Đồng thời báo cáo với chính quyền địa phương những nguyện vọng hợp lý của bà con nhưng không thuộc thẩm quyền của đơn vị từ đó có hướng giải quyết thích hợp.

Tiếp tục duy trì tốt việc báo cáo, phản ánh tình hình công tác kết nghĩa đầy đủ với các cấp lãnh đạo, Ban Dân tộc tỉnh.

Trên đây là báo cáo về tổng kết công tác kết nghĩa giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với bon Bu Đách xã ĐăkR'Tih của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông kính gửi Ban dân tộc tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Nơi nhận: *rlc*

- Ban Dân tộc.
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

